

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Hữu Lũng, ngày tháng 9 năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn các xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh

Kính gửi:

- Thành viên BCD các Chương trình MTQG huyện;
- UBND các xã: Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Hữu Lũng năm 2024, qua kiểm tra, đánh giá đến tháng 9/2024 trên địa bàn các xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể:

- Xã Minh Tiến đã đạt 13/19 tiêu chí gồm: Số 1 – Quy hoạch, Số 2 – Giao thông; Số 3 - Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Số 4 – Điện; Số 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Số 8 - Thông tin và Truyền thông; Số 9 – Nhà ở dân cư; Số 11 - Nghèo đa chiều, Số 12 - Lao động; Số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Số 14 - Giáo dục và Đào tạo; Số 15 – Y tế; Số 16 - Văn hóa; Số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

- Xã Quyết Thắng đạt 11/19 tiêu chí gồm: Số 1 - Quy hoạch; Số 3 - Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Số 4 - Điện; Số 8 - Thông tin và Truyền thông; Số 12 – Lao động; Số 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Số 14 - Giáo dục và Đào tạo; Số 15 – Y tế; Số 16- Văn hóa; Số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Số 19 - Quốc phòng và An ninh.

- Xã Cai Kinh đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao gồm: Số 3 – Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Số 4 – Điện; Số 8 – Thông tin và truyền thông; Số 9 – Nhà ở dân cư; Số 10 – Thu nhập; Số 11 – Nghèo đa chiều; Số 12 – Lao động; Số 14 – Y tế; Số 15 – Hành chính công; Số 16 – Tiếp cận pháp luật.

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện đã mời các Sở, ngành của tỉnh thẩm định đợt 1 đối với các xã Quyết Thắng, Minh Tiến, cụ thể:

- Ngày 23/8/2024, các Sở, ngành của tỉnh thẩm định và có biên bản đánh giá đạt **04 tiêu chí và 07 chỉ tiêu** trên địa bàn xã Quyết Thắng gồm: Tiêu chí số 1- Quy hoạch; Tiêu chí số 3- Thủy lợi và Phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 4 – Điện; Các chỉ tiêu 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 trong tiêu chí số 13 -Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Chỉ tiêu số 17.4, 17.5 trong tiêu chí số 17 – Môi trường và an toàn thực phẩm; Chỉ tiêu số 18.6 trong tiêu chí số 18- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19- Quốc phòng và an ninh.

- Ngày 06/9/2024, Các Sở, ngành của tỉnh đã thẩm định và có biên bản đánh giá đạt **06 tiêu chí và 08 chỉ tiêu** trên địa bàn xã Minh Tiến gồm: Tiêu chí số 1- Quy hoạch; Tiêu chí số 2 – Giao thông; Tiêu chí số 3- Thủy lợi và Phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 4 – Điện; Tiêu chí số 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 9 – Nhà ở dân cư; Các chỉ tiêu 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 trong tiêu chí số 13 -Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Các chỉ tiêu số 17.4, 17.5 trong tiêu chí số 17 – Môi trường và an toàn thực phẩm; Chỉ tiêu số 18.6 trong tiêu chí số 18- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Chỉ tiêu 19.1 trong tiêu chí số 19 - Quốc phòng và an ninh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Để bảo đảm tiến độ, đạt mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 đề ra, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện, UBND các xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1156/QĐ-BCĐ, ngày 22/3/2024 của Ban Chỉ đạo về Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2025 phụ trách, chỉ đạo các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024, khẩn trương đẩy mạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực ngành quản lý; thường xuyên kiểm tra cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách; chủ động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ, nội dung được phân công chủ trì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với UBND các xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời huy động lực lượng, phát động các cuộc ra quân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới đặc biệt các hoạt động tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường nông thôn...

Đối với các tiêu chí đã đạt chưa thực hiện thẩm định, UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn với UBND xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo đúng quy định. Báo cáo kết quả cụ thể về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp&PTNT) trước ngày **25/9/2024**.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, đề nghị cơ quan chuyên môn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn với UBND xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đồng thời hoàn thiện hồ sơ minh chứng xong trước ngày **15/10/2024**.

Từ ngày 16/9/2024 đến khi hoàn thành các tiêu chí trên địa bàn các xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh, các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo vào **10h00 sáng thứ 6 hàng tuần** về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí và các hoạt động triển khai thực hiện theo nội dung ngành được phân công phụ trách với UBND huyện (Qua Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện) để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy.

2. UBND các xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời huy động lực lượng, phát động các cuộc ra quân thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Lấy địa bàn thôn để chỉ đạo, tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ việc triển khai thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt bảo đảm kế hoạch đề ra; nhất là các tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân và cộng đồng dân cư như: cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế, thu nhập, nghèo đa chiều đặc biệt là tiêu chí môi trường và quốc phòng an ninh đảm bảo phát huy tối đa nội lực của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với các tiêu chí đã đạt chưa thực hiện thẩm định, UBND huyện đề nghị UBND xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh chủ động duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo đúng quy định. Báo cáo kết quả cụ thể về UBND huyện (*qua Phòng Nông nghiệp&PTNT*) trước ngày **25/9/2024**.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, đề nghị UBND các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đồng thời hoàn thiện hồ sơ minh chứng xong trước ngày **15/10/2024**.

Từ ngày 16/9/2024 đến khi hoàn thành các tiêu chí trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu UBND các xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh nghiêm túc thực hiện chế độ giao ban hàng tuần và báo cáo UBND huyện tiến độ thực hiện hàng tuần đối với các chỉ tiêu, tiêu chí và các hoạt động triển khai thực hiện trên địa bàn xã vào **10h00 sáng thứ 6 hàng tuần** (*Qua Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện*) để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy.

3. Đề nghị Ủy ban MTQG Việt Nam huyện

Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh chuẩn bị sẵn sàng các nội dung để triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn các xã Minh Tiến, Quyết Thắng, Cai Kinh theo đúng quy định ngay khi các xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Lưu: VT, NN.

Q. CHỦ TỊCH

Dương Thị Hạnh